



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เชียงใหม่

วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550

หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS & NEWS

เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5808 ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2550 ราคา 5 บาท

มฟล.ร่วมใจสร้างเขียงรายเขียว ถวายในหลวง ปลุกต้นไม้ 8 พันต้น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เป็น มหาราชันย์” ให้แก่นักศึกษาใหม่จำนวน 2,100 คน ณ มหาวิทยาลัยที่แม่ฟ้าหลวงในการจะสืบสานพระราช บริเวณภายในมหาวิทยาลัย
ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่องศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการ
ในการปลูกป่าสร้างคน และร่วมกันฟื้นฟูสภาพ บดิมฟล. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา
พื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไปอย่างมากในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง และโดยสัดส่วน



ตามสภาพดั้งเดิมของพื้นที่ที่เคยเป็น เพื่อความอุดม สมบูรณ์ สงบสุข ร่มเย็น และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

“พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมากกว่า 4,000 ไร่ แต่เดิมมีสภาพทรุดโทรม ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดทำกิจกรรมปลูกป่าให้นักศึกษาใหม่เป็นประจำ ทุกปี และในทุกปีนักศึกษาใหม่จะร่วมกันปลุกต้นไม้ ทดแทนจำนวนคนละ 1-3 ต้น ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ใน มหาวิทยาลัยมีต้นไม้ใหม่จำนวนกว่า 70,000 ต้น คาดว่าต้นไม้เหล่านี้จะสามารถช่วยให้จังหวัดเขียงราย มี ต้นไม้เพิ่มมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง” อธิการบดีมฟล. กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ภูมิภมร ผู้ ช่วยหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาดูงานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มฟล. กล่าวว่า จำนวนต้นไม้ที่นำมาให้นักศึกษาใหม่ปลูกในครั้งนี้มี จำนวน 8,000 ต้น ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 โดยแบ่งเป็นต้นกาหลง 4,000 ต้น, ต้นประดู่ป่า 1,000 ต้น, นนทรีป่า 1,000 ต้น, ต้นซีเหล็ก 1,000 ต้น และต้นดินเบ็ด 1,000 ต้น ซึ่ง ต้นกาหลงเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม



โดยเฉพาะในจังหวัดเขียงรายที่ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไป 100 ส่วน กลับได้รับการ เหลือน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง พื้นที่เพียง 20 ส่วน โดยเมื่อปลายปี 2549 ได้มีการ ร่วมประกาศปฏิญญาเขียงรายสีเขียวที่ระบุว่าชาว ร่วมประกาศปฏิญญาเขียงรายสีเขียวที่ระบุว่าชาว ประชาทุกหมู่เหล่า จะพร้อมใจกันมุ่งหมายให้จังหวัด เขียงรายมีความเขียวขจีด้วยพรรณไม้ตามภูมิทัศน์

มฟล.ได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เทิดไท้องค์ราชินี 80 พรรษา

พิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS

เชียงใหม่ นิวส์

3 ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2550 ★ ราคา 5 บาท ★

ใจสร้างเข็ญรายเข็ญ หลวง ปลุกต้นไม้ 8 พันต้น

หลวง(มพล.) เป็น มหาราชันย์” ให้แก่นักศึกษาใหม่จำนวน 2,100 คน ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัย

รชราบรมราชชนนี รวงศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

ร่วมกันฟื้นฟูสภาพ บดิมพล. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง และโดยสัดส่วน



ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไป 100 ส่วน กลับได้รับการฟื้นฟูปะเพียง 20 ส่วน โดยเมื่อปลายปี 2549 ได้มีการร่วมประกาศปฏิญญาเข็ญรายสี่เข็ญที่ระบุว่าชาวประชาทุกหมู่เหล่า จะพร้อมใจกันมุ่งหมายให้จังหวัดเข็ญรายมีความเข็ญขจิตด้วยพรรณไม้ตามภูมิทัศน์



ตามสภาพดั้งเดิมของพื้นที่ที่เคยเป็น เพื่อความอุดมสมบูรณ์ สงบสุข ร่มเย็น และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

เบญจพรรณ และต้นไม้ใหม่ที่ปลูกเพิ่มเติมก็ออกผลกันและกันในภายภาคหน้า

น.ส.กรกมล ปริญญาจิตตะ นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หนึ่งในน้องใหม่บอกว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้ร่วมปลุกต้นไม้ถวายให้แก่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว และการร่วมกิจกรรมแบบนี้ทำให้เราได้รู้เพื่อนใหม่ และได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความสามัคคี ค่ะ

นายเอกสิทธิ์ หิรัญเศรษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดใจว่า กิจกรรมนี้ทำให้เราคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้านธรรมชาติที่มีอยู่เหลือน้อยแล้ว และเป็นกรปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้ว่าต้นไม้หนึ่งต้นจะเติบโตนั้นจะต้องใช้เวลาขนาดไหน แต่การทำลายนั้นเพียงชั่วพริบตา เราสามารถช่วยสร้างสี่เข็ญให้กับโลกได้ง่าย เพียงช่วยกันปลุกต้นไม้คนละหนึ่งต้นปีละสองสามครั้ง เพียงแค่นี้ก็ช่วยโลกได้มากแล้วครับ

ปลุกต้นไม้ในวันนี้ให้ช็อคคิดกับผมว่า “การสร้างนั้นง่าย แต่การทำลายนั้นง่ายยิ่งกว่า”

“พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยจำนวนมากกว่า 4,000 ไร่ที่แต่เดิมมีสภาพทรุดโทรม ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำกิจกรรมปลุกป่าให้นักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี และในทุกปีนักศึกษาใหม่จะร่วมกันปลุกต้นไม้ทดแทนจำนวนคนละ 1-3 ต้น ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมีต้นไม้ใหม่จำนวนกว่า 70,000 ต้น คาดว่าต้นไม้เหล่านี้จะสามารถช่วยให้จังหวัดเข็ญรายมีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง” อธิการบดีมพล. กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ภูมิภมร ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มพล. กล่าวว่า จำนวนต้นไม้ที่นำมาให้นักศึกษาใหม่ปลุกในครั้งนี้มีจำนวน 8,000 ต้น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 โดยแบ่งเป็นต้นกาหลง 4,000 ต้น, ต้นประดู่ป่า 1,000 ต้น, นนทรีป่า 1,000 ต้น, ต้นซีเหล็ก 1,000 ต้น และต้นดินเบ็ด 1,000 ต้น ซึ่งต้นกาหลงเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนีทรงโปรดปรานมากเป็นพิเศษ และการจัดต้นไม้ใหม่ลงในแต่พื้นที่นั้นได้คำนวณถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ต้นไม้ทั้งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นบริเวณป่าไผ่, ป่าสัก หรือป่า